
sþ. 251. Fyrirspurn [212. mál]
til iðnaðarráðherra um innkaup opinberra aðila á innlendum iðnaðarvörum.

Frá Eggert Haukdal.

1. Hvað hefur verið gert af hálfu ráðuneytisins til að auka innkaup opinberra aðila á
innlendum iðnaðarvörum, sbr. þingsályktun sem samþykkt var á Alþingi 2. apríl 1981?

2. Hvaða áform eru núna fyrirhuguð í þessum efnum?


